



ที่ กค ๐๗๒๙.๐๑/ว. ๑๕๐๗

สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุราษฎร์ธานี ๑
๒/๘ ถนนมุ่งพัฒนา ตำบลท่าข้าม
อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๘๔๑๓๐

๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

เรื่อง การประชาสัมพันธ์การยกระดับการให้บริการระบบ My Tax Account ของกรมสรรพากรสำหรับการยื่นแบบ
แสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (ภ.ง.ด.๙๐/๙๑) ปีภาษี ๒๕๖๖

เรียน หัวหน้าส่วนราชการ
หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ } ในท้องที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ด้วยกรมสรรพากรได้ยกระดับการให้บริการระบบ My Tax Account เพื่ออำนวยความสะดวก
ให้กับผู้เสียภาษี ในการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (ภ.ง.ด.๙๐/๙๑) ปีภาษี ๒๕๖๖ ทางอินเทอร์เน็ต
โดยแสดงข้อมูลเงินได้พึงประเมิน ค่าลดหย่อนและการยกเว้นภาษีเงินได้ที่มีอยู่ในฐานข้อมูลของกรมสรรพากร
และจัดวางข้อมูลบนแบบแสดงรายการภาษีโดยอัตโนมัติ (Pre-Fill) ซึ่งผู้เสียภาษีสามารถยืนยันตัวตนเพื่อเข้าถึงข้อมูล
และบริการต่างๆ บนระบบ My Tax Account ได้ ดังนี้

๑. การยืนยันตัวตนด้วย Digital ID ผู้เสียภาษีสามารถเข้าถึงข้อมูลเงินได้พึงประเมิน (จากระบบ
ภาษีเงินได้ หัก ณ ที่จ่าย เฉพาะข้อมูลที่ยื่นผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ค่าลดหย่อนและการยกเว้นภาษีเงินได้
และบริการต่างๆ ที่มีทั้งหมดบน ระบบ My Tax Account ผ่าน ๓ ช่องทาง ได้แก่ แอปพลิเคชัน ThaiID,
แอปพลิเคชันเป๋าตัง และแอปพลิเคชันธนาคารที่ให้บริการยืนยันตัวตนผ่านระบบ National Digital ID : NDID

๒. การยืนยันตัวตนด้วยรหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) ของระบบ e-Filing และระบบ
Laser ID หลังบัตรประชาชน (กรณีบุคคลธรรมดาที่มีสัญชาติไทย) พร้อมทั้งกรอกรหัส One Time Password (OTP) ผู้เสียภาษี
สามารถเข้าถึงข้อมูลค่าลดหย่อนและบริการต่างๆ บนระบบ My Tax Account ยกเว้นข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเงินได้พึงประเมิน

กรมสรรพากรจึงใคร่ขอความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรในหน่วยงานของท่าน
เข้าใช้ระบบ My Tax Account ในการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (ภ.ง.ด.๙๐/๙๑) สำหรับปีภาษี ๒๕๖๖
และชำระภาษี (ถ้ามี) ได้ที่เว็บไซต์ของกรมสรรพากร www.rd.go.th ภายในวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๗
ทั้งนี้ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุราษฎร์ธานี ๑ ตามหมายเลขโทรศัพท์ด้านล่าง
หรือสำนักงานสรรพากรทุกแห่งทั่วประเทศ หรือศูนย์สารสนเทศสรรพากร โทร.๑๑๖๑

จึงเรียนมาเพื่อโปรดให้ความอนุเคราะห์ และขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

(นายนิพนธ์ ทองมีเพชร)
สรรพากรพื้นที่สุราษฎร์ธานี ๑

ส่วนกรรมวิธีและคืนภาษี (งานภาษีหัก ณ ที่จ่าย)

โทร ๐๗๗-๒๘๗๔๘๘ ต่อ ๔๒๘